

Ang Mapagpasalamat na Ketongin

(Lukas 17:11-19)

Noong unang panahon, sa isang lugar na tinatawag na Israel, may isang lalaking nanggagalang Jesus. Pero hindi Siya basta tao lang, Siya ang Anak ng Diyos! Dumating si Jesus upang turuan ang mga tao tungkol sa Diyos, ipakita ang Kanyang pagmamahal, at gumawa ng mga kamangha-manghang himala. Pinagaling Niya ang mga bulag, pinatahimik ang bagyo, at bumuhay pa ng mga patay! Kahit saan Siya pumunta, maraming tao ang sumusunod sa Kanya dahil gusto nilang marinig ang Kanyang mga turo at makita ang Kanyang kapangyarihan.



Isang araw, papunta si Jesus sa Jerusalem. Habang naglalakad Siya sa pagitan ng dalawang bayan, nakakita Siya ng sampung lalaki na nakatayo sa malayo. Mayroon silang isang malubhang sakit sa balat na tinatawag na ketong. Ang kanilang balat ay may sugat, at iniwasan sila ng mga tao dahil iniisip nilang nakakahawa ang kanilang sakit. Hindi sila pinapayagang tumira sa lungsod o makasama ang kanilang pamilya.

Pero narinig nila ang tungkol kay Jesus at sa Kanyang kapangyarihang magpagaling. Kaya noong makita nila Siya, sumigaw sila, "Jesus, Guro, maawa po Kayo sa amin!" Hindi sila lumapit, pero naniwala silang matutulungan sila ni Jesus.

Tiningnan sila ni Jesus nang may kabutihan at sinabi, "Pumunta kayo sa mga pari at ipakita ang inyong sarili." Napaka-kakaibang utos! Noon, kapag gumaling ang isang may ketong, kailangan muna silang suriin ng mga pari bago sila makabalik sa kanilang pamilya.

Sumunod ang sampung lalaki. Kahit hindi pa sila magaling, nagsimula silang maglakad papunta sa mga pari. At habang naglalakad sila... naalis ang kanilang sakit! Gumaling ang kanilang balat! Pinagaling sila ni Jesus!

Lubos na natuwa ang sampung lalaki! Makakauwi na sila! Mayyakap na nila ang kanilang pamilya! Pero isa lang sa kanila ang huminto at nag-isip, "Dapat akong bumalik at magpasalamat kay Jesus!"

Bumalik siya, tumakbo patungo kay Jesus, at lumuhod sa paanan Niya habang nagpupuri sa Diyos. Sinabi niya, "Salamat po, Jesus! Salamat sa pagpapagaling Ninyo sa akin!"

Ngumiti si Jesus at nagtanong, "Hindi ba sampu ang pinagaling? Nasaan ang siyam?" Isa lang ang bumalik, at siya ay isang Samaritano, isang taong hindi karaniwang gusto ng mga Judio.

Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka at umuwi. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo."



Si Jesus ay mabait, makapangyarihan, at puno ng awa. Binigyang pansin Niya ang sampung ketongin, kahit na iniwasan sila ng iba. Pinakinggan Niya ang kanilang mga paghingi ng tulong at lubos silang pinagaling. Si Jesus ay nagmamalasakit sa lahat, anuman ang kanilang sitwasyon, at Siya ay may kapangyarihang magdala ng kagalingan at pag-asa sa mga nagtitiwala sa Kanya.

